



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๘๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ และกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๘๗๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ประกอบมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต เพื่อสรรหาบุคคลที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และเป็นการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และจากบุคคลภายนอก อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงกำหนดมาตรการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือบุคคลใดหลงเชื่อว่าเป็นแนวข้อสอบในการคัดเลือกโดยเด็ดขาด
๒. ห้ามแอบอ้างตนเอง หรืออ้างบุคคลอื่น กับบุคคลใด หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้หลงเชื่อว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกได้
๓. ห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในหน้าที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตกับบุคคล ห้างร้าน หรือบริษัท สำนักพิมพ์ หรือตัวแทนในการขาย แนะนำ แจกจ่าย หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือ ตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ เพื่อให้บุคคลใด หรือผู้สมัครหลงเชื่อว่าเป็นตัวอย่างข้อสอบ หรือแนวข้อสอบในการคัดเลือกฯ
๔. ให้สอดส่อง ดูแล กำกับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือก
๕. ให้สอดส่อง ดูแล ผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ ในการคัดเลือก หากพบพฤติกรรมดังกล่าว ให้แจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับหรือช่องทางอื่น ๆ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยตรง เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

๖. ห้ามบุคคล ร้านค้า บริษัท หรือสำนักพิมพ์ใด ๆ นำหนังสือหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างหรือแนวข้อสอบเพื่อขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือกระทำการใด ๆ ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

๗. การดำเนินการทุกขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในครั้งนี้ ดำเนินการในรูปคณะกรรมการ และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ หากมีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการคัดเลือกครั้งนี้ได้ โดยเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน ขอความร่วมมือให้ท่านตรวจสอบแหล่งข่าวหรือข้อมูล หากทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แอบอ้างในเรื่องดังกล่าว ให้แจ้งหรือส่งจดหมายปิดผนึกทางลับหรือช่องทางอื่น ๆ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวันศักดิ์ คำแหง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี